

## ผนวก 5

## การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้

รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ (เงื่อนไข)
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ)		
ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยไม่เกิน 10%	อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย 10% ของวงเงินงบประมาณโครงการ	1. ผู้วิจัยร่วมโดยเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกสังกัดหน่วยงานรัฐ/เอกชน 2. กรณีเป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยได้อีก 1 โครงการเท่านั้นและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนทั้ง 2 สถานะแต่รวมแล้วต้องไม่เกินอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย 10%
ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม	อัตราการจ่ายค่าตอบแทน 1. วิทยากรบุคคลภายในจ่ายไม่เกิน 500 บาท/ชั่วโมง 2. วิทยากรบุคคลภายนอกจ่ายไม่เกิน 1,200 บาท/ชั่วโมง	เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางวิจัย	อัตราการจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 600 บาท	
ค่าตอบแทนที่ผู้ทรงตรวจเครื่องมือ	(จำนวนคน x อัตราค่าตอบแทน x จำนวนครั้งที่จ่าย) อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคนละไม่เกิน 600 บาท	
ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล (ผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์/ประชุมกลุ่มย่อย ฯลฯ)	(จำนวนคน x อัตราค่าตอบแทน x จำนวนครั้งที่จ่าย) อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคนละไม่เกิน 100 บาท	
ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง	(จำนวนคน x อัตราค่าตอบแทน x จำนวนครั้งที่จ่าย) ไม่เกิน 2,000 บาท	
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4.50 บาท x จำนวนระยะทางรถยนต์ จักรยานยนต์ ไม่เกินกิโลเมตรละ 2 บาท x จำนวนระยะทาง	เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ค่าเช่าที่พัก	ประเภททั่วไป ตำแหน่งปฏิบัติงาน/ระดับตำแหน่งปฏิบัติงานลงมา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน บรรจุนิติปริญญาตรี หรือต่ำกว่า นักศึกษาที่ไปราชการปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย	

รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ (เงื่อนไข)
	<p>1. กรณีห้องพักเดี่ยวไม่เกิน 900 บาท</p> <p>2. กรณีห้องพักคู่ไม่เกิน 600 บาท</p> <p>ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์นักวิชาการบรรจุวุฒิ ปริญญาโท ขึ้นไป</p> <p><u>ประเภททั่วไป</u> วิชาชีพอเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่ง เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ</p> <p><u>ประเภทบริหาร</u> ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักหรือ เทียบเท่า รองอธิการบดี และอธิการบดี อธิการบดี</p> <p><u>ประเภทวิชาการ</u> ระดับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์</p> <p>1. กรณีห้องพักเดี่ยวไม่เกิน 1,500 บาท</p> <p>2. กรณีห้องพักคู่ไม่เกิน 1,000 บาท</p>	เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
	<p><u>ประเภททั่วไป</u> วิชาชีพอเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ ตำแหน่งปฏิบัติการ ชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญ งานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ</p> <p><u>ประเภทบริหาร</u> ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือ เทียบเท่า รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก หรือเทียบเท่า และผู้ช่วยอธิการบดี</p> <p><u>ประเภทวิชาการ</u> ระดับตำแหน่ง ครู ผู้ช่วยอาจารย์ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ</p> <p>1. กรณีห้องพักเดี่ยวไม่เกิน 1,200 บาท</p> <p>2. กรณีห้องพักคู่ไม่เกิน 800 บาท</p> <p>ระดับตำแหน่ง เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ</p> <p>1. กรณีห้องพักเดี่ยวไม่เกิน 1,500 บาท</p> <p>2. กรณีห้องพักคู่ไม่เกิน 1,000 บาท</p> <p>อัตรการจ่ายค่าเช่าที่พัก</p>	เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา และฝึกอบรมค่าเดินทางมาประชุม ค่าเช่าสถานที่		เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ (เงื่อนไข)
ค่าเอกสารประกอบการประชุม /ฝึกอบรม		เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ค่าถ่ายเอกสาร		เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ		เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่น ๆ	ทั้งแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยย่อย/ โครงการวิจัยเดี่ยว	เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
รวมงบประมาณที่เสนอขอ		